

Thông cáo báo chí

Sự kiện ra mắt thương hiệu Skoda và bộ đôi SUV tại Việt Nam

Ngày 23/9/2023 tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện ra mắt thương hiệu ô tô Skoda tại Việt Nam với tâm điểm là bộ đôi SUV Kodiaq và Karoq “Đậm chất Âu”. Sự kiện này đặt dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, hai mẫu xe Kodiaq và Karoq sau khi được nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Âu sẽ được phân phối chính thức thông qua hệ thống đại lý ủy quyền 4S trên toàn quốc của Skoda Việt Nam.

Mẫu SUV 5 chỗ Karoq

Karoq là mẫu SUV 5 chỗ với thiết kế gọn gàng, hướng tới sự tiện dụng và những chuyến đi đầy năng động. Karoq hiện được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản: Ambition và Style. Cả hai đều được trang bị động cơ xăng tăng áp TSI 1.4 Turbo, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Karoq	Ambition	Style
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm)	4390 x 1841 x 1603	
Chiều dài cơ sở (mm)	2638	
Khoảng sáng gầm xe (mm)	164	
Kích thước vành, lốp	215/55R17	215/50R18
Loại động cơ	1.4 TSI Turbo	
Nhiên liệu	Xăng	
Công suất cực đại Ps/rpm	150 / 5000 - 6000	
Mô-men xoắn cực đại Nm/rpm	250 /1500 - 3500	
Hệ thống treo trước	MacPherson	
Hệ thống treo sau	Thanh xoắn	
Vận tốc lớn nhất (km/h)	201	
Tăng tốc từ 0-100 km/h (giây)	9,2	
Tiêu thụ nhiên liệu: Ngoài đô thị/ Đô thị/ Hỗn hợp (l/100km)	6,09 / 8,33 / 6,92	6,17/ 8,05 / 6,86
Hộp số	8 cấp AT	

Mẫu SUV 7 chỗ Kodiaq

Kodiaq là mẫu SUV 7 chỗ của Skoda được lấy cảm hứng từ sự vững chãi của loài gấu nâu lớn nhất còn tồn tại. Thiết kế của chiếc xe đa dụng này hướng tới sự tinh tế và tiện lợi, dành cho các chuyến đi của cả gia đình. Tương tự Karoq, Kodiaq cũng được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản:

Ambition và Style. Cả hai đều trang bị hệ thống khung gầm MQB, treo trước MacPherson và hệ thống treo sau đa liên kết. Phiên bản Style trang bị hộp số 7 cấp ly hợp kép ước (DSG).

Kodiaq	Ambition 1.4 TSI Turbo	Style 2.0 TSI Turbo 4x4
Kích thước (dài x rộng x cao) (mm)	4697 x 1882 x 1681	
Chiều dài cơ sở (mm)	2790	
Khoảng sáng gầm xe (mm)	193	
Kích thước vành, lốp	235/55R18	235/50R19
Loại động cơ	1.4 TSI Turbo	2.0 TSI Turbo
Hệ dẫn động	FWD	4x4
Nhiên liệu	Xăng	
Công suất cực đại Ps/rpm	150 / 5000 - 6000	180 / 3900- 6000
Mô-men xoắn cực đại Nm/rpm	250 / 1500 - 3500	320 / 1400 - 3940
Hệ thống treo trước	MacPherson	
Hệ thống treo sau	Đa liên kết	
Vận tốc lớn nhất (km/h)	199	207
Tăng tốc từ 0-100 km/h (giây)	9,4	8,2
Tiêu thụ nhiên liệu: Ngoài đô thị/ Đô thị/ Hỗn hợp (l/100km)	6,77 / 10,25 / 8,05	6,9 / 10,2 / 8,1
Hộp số	6 cấp ly hợp kép ước (DSG)	7 cấp ly hợp kép ước (DSG)

Cấu trúc khung gầm MQB trừ danh

Là viết tắt của cụm từ tiếng Đức "Modularer QuerBaukasten", MQB có nghĩa là nền tảng khung gầm cho những mẫu xe có động cơ và hộp số đặt ngang của riêng Tập đoàn Volkswagen (VW). Đây là một trong những bước tiến mang tính chiến lược của ngành công nghiệp chế tạo ô tô, được sinh ra với mục đích thống nhất, tiêu chuẩn hóa cho nhiều dòng xe khác nhau nhằm nâng cao chất lượng.

Tập đoàn VW đã đầu tư nhiều nguồn lực và thời gian để phát triển giải pháp khung gầm này. Hiện nay, MQB được áp dụng đồng bộ cho các dòng xe thuộc cả 8 thương hiệu thuộc tập đoàn VW, trong đó có Skoda. Hệ thống khung gầm MQB được các kỹ sư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ô tô tính toán và thiết kế từ 5 loại thép, không chỉ giúp tối ưu trong việc bảo vệ người tham gia giao thông, đồng thời cũng làm giảm trọng lượng thân xe, tiết kiệm nhiên liệu, tăng cảm giác lái.

Cả hai mẫu xe Kodiaq và Karoq được phân phối tại Việt Nam đều được trang bị hệ thống khung gầm MQB.

Hệ thống an toàn trên hai mẫu xe Skoda

An toàn luôn là yếu tố hàng đầu đối với bất kỳ chiếc xe nào của Skoda. Trong suốt hơn một thế kỷ qua, với công nghệ hiện đại và thành quả nghiên cứu, Skoda cung cấp những sản phẩm bền vững,

an toàn và dễ sử dụng. Đồng thời, Skoda cũng luôn mong muốn cải tiến độ an toàn trên các sản phẩm của mình. Những chiếc xe của thương hiệu này không chỉ có các công nghệ an toàn tiên tiến, mà còn được trang bị hệ thống khung gầm, thân vỏ với chất liệu cao cấp, kết cấu vững chắc nhằm bảo vệ người bên trong xe trong trường hợp khẩn cấp.

	Karoq		Kodiaq	
	Ambition	Style	Ambition	Style
Hệ thống túi khí	7 túi khí	7 túi khí	7 túi khí	7 túi khí
Móc cài ghế trẻ em ISOFIX	Có	Có	Có	Có
Phanh tay điện tử	Có	Có	Có	Có
Auto Hold	-	-	Có	Có
Đèn pha LED ma trận (LED Matrix)	-	Có	-	Có
Hệ thống đèn trước thích ứng thông minh (AFS)	-	Có	-	Có
Đèn pha tự động thích ứng (Auto Light assist)	-	Có	-	Có
Điều khiển hành trình (Cruise control)	Có	Có	Có	Có
Giới hạn tốc độ	Có	Có	Có	Có
Cảnh báo người lái khi buồn ngủ	Có	Có	-	Có
Cảnh báo va chạm trước sau	Có	Có	Có	Có
Cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (Side assist)	-	Có	Có	Có
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)	Có	Có	Có	Có
Hỗ trợ đổ đèo (DBC)	-	-	-	Có
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC)	Có	Có	Có	Có
Cảm biến áp suất lốp (TPMS)	Có	Có	Có	Có
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)	Có	Có	Có	Có

Hệ thống đại lý

Hệ thống đại lý Skoda 4S ủy quyền trên toàn quốc bao gồm: bán hàng, dịch vụ sửa chữa, phụ tùng chính hãng và trách nhiệm xã hội. Hiện tại, danh sách các đại lý ủy quyền chính thức của hãng bao gồm:

Tại khu vực miền Bắc

- **Skoda Thăng Long**
Địa chỉ: Số 19, đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- **Trung tâm dịch vụ ủy quyền Skoda Thăng Long**
Địa chỉ: Lô đất P-D6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên

- **Skoda Vinh**

Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Trãi, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0916 397 668

Website: <https://skoda-vinh.vn/>

- **Skoda Buôn Ma Thuật**

Địa chỉ: Số 03, đường Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 079 352 3333

Website: <https://skoda-buonmathuot.vn/>

Tại khu vực miền Nam

- **Skoda Gò Vấp**

Địa chỉ: Số 255, đường Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0911 245 255

Website: <https://skoda-govap.vn/>

Các sản phẩm xe phân phối tại hệ thống đại lý ủy quyền chính thức của Skoda Việt Nam đều được hưởng chính sách bảo hành 3 năm, không giới hạn số km.

Kế hoạch phát triển của Skoda tại Việt Nam

Tháng 10/2022, biên bản Hợp tác Chiến lược đã được ký kết giữa TC Motor và Skoda Auto. Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, sự kiện ra mắt thương hiệu Skoda là dấu mốc quan trọng mở đầu cho chặng đường phát triển của hãng tại Việt Nam. Trong sự kiện, hai bên đã chia sẻ kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo, thể hiện tầm nhìn dài hạn không chỉ tại thị trường Việt Nam, mà còn mở rộng ra các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, Skoda nằm trong nhóm các thương hiệu ô tô cao cấp đến từ châu Âu. Xe Skoda mang hình ảnh là những chiếc xe bền vững, thân thiện, đơn giản và dễ sử dụng với mọi người. Hãng cũng hướng tới đối tượng khách hàng với tư duy cởi mở, hiện đại, nhưng vẫn tôn trọng những giá trị truyền thống, gắn bó với gia đình và ưa thích lối sống khám phá, trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên.

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, bên cạnh các dòng xe nhập khẩu trực tiếp (CBU) từ châu Âu, TC Motor sẽ triển khai song song các mẫu xe sản xuất, lắp ráp (CKD) tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, khu công nghiệp Việt Hưng, thành phố Hạ Long. Đây cũng là nhà máy Skoda đầu tiên tại Đông Nam Á với diện tích xây dựng 36,5 ha, công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Toàn bộ dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy sẽ áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại của Skoda toàn cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu với mức độ tự động hóa cao. Các dòng xe lắp ráp tại đây sẽ hướng tới các phân khúc B-SUV và B-Sedan phù hợp với thị hiếu và xu hướng của người Việt.

Bên cạnh hai dòng SUV nhập khẩu Kodiaq và Karoq, hãng cũng lên kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm CBU ra các dòng sedan thuộc phân khúc C và D - vốn là các mẫu xe được ưa chuộng tại những thị trường có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.

Trong tương lai, Skoda Việt Nam cũng sẽ đưa các dòng xe điện hiện đại về Việt Nam thông qua cả hai con đường CBU và CKD, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển xanh, thân thiện với môi trường.

Trong vòng 5 năm tới đây, Skoda Việt Nam có kế hoạch phát triển hệ thống hơn 30 đại lý Skoda 4S ủy quyền trên toàn quốc. Đồng thời, hãng cũng hướng tới mục tiêu doanh số bán hàng hơn 30.000 xe/năm.

Các trang thông tin chính thức của Skoda tại Việt Nam

Để thể hiện cho quyết tâm và sự nghiêm túc của mình, Skoda Việt Nam đã xây dựng và phát triển các trang thông tin chính thức như sau:

- Website: skoda-vietnam.vn
- Facebook: facebook.com/skodavietnam.vn
- Youtube: youtube.com/@skoda.vietnam
- Instagram: instagram.com/skodavietnam
- TikTok: tiktok.com/@skodavietnam
- LinkedIn: linkedin.com/company/skodavietnam
- Số điện thoại: 1900 599 868

Thông tin liên hệ

Ông Vũ Ngọc Tuấn – Giám Đốc Marketing Skoda Việt Nam

Email: tuanvn@skoda-vietnam.vn

Số điện thoại: 0914 989 538

-----oO-----

Let's Explore_

Tinh thần khám phá không giới hạn

Thông tin tham khảo:

Skoda là nhà sản xuất ô tô được thành lập vào năm 1895 và đồng thời là một trong những thương hiệu ô tô có lịch sử lâu đời nhất thế giới. Năm 1999, Skoda Auto chính thức gia nhập Tập đoàn Volkswagen (Đức). Ngày nay, Skoda đã có mặt trên hơn 100 quốc gia và đang đặt trụ sở chính tại Cộng hòa Séc.

TC Motor (Thành Công Motor) là một thành viên của TC Group (Tập đoàn Thành Công) – một Tập đoàn kinh tế đa ngành đã có hơn 24 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Năm 2022, TC Motor chính thức ký kết hợp tác cùng Skoda Auto trong mảng sản xuất, phân phối ô tô tại thị trường Việt Nam.